



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร. ๒๒๑๔
ที่ ๖๐/๐๑๖ (๑๒) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง นโยบายการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

เรียน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (รอบสี่) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร ๑๐ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สสอท.) นั้น

(ร่าง) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (รอบสี่) องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานเกี่ยวกับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สมศ. เสนอพิจารณา ๒ ทางเลือก คือ

ก. ผลการพัฒนาหรือส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามระบบหรือกลไกที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กำหนด เช่น Exit-Exam (ถ้ามี) การฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ/ผลการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือ

ข. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๗

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam ให้กับนักศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกเท่านั้น จึงขอเสนอพิจารณาให้มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร โดยผลการทดสอบไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท และใช้เป็นข้อมูลในการรับบริการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งไปยังบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam กับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร โดยผลการทดสอบไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่ นักศึกษาระดับปริญญาโทที่รับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยเมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะทดสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ENGL7000 English Proficiency Test และสอบตามวันเวลาที่สำนักทะเบียนประกาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วย

(ศาสตราจารย์ ดร.จिरยุทธ์ มหัทธนกุล)

ประธานกรรมการวิชาการ